
154. löggjafarþing 2023–2024.
Þingskjal 1440  —  977. mál.

Fyrirspurn

til fjármála- og efnahagsráðherra um skattlagningu lífeyristekna.

Frá Óla Birni Kárasyni.

Hvaða áhrif hefði það á tekjur ríkissjóðs annars vegar og sveitarfélaga hins vegar ef sá
hluti lífeyristekna sem verður til vegna ávöxtunar yrði skattlagður sem fjármagnstekjur?

Skriflegt svar óskast.

 


